

"กยท. เร่งรัดจ่ายเงินชาวสวนยาง" (14/03/2559)

"การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เร่งรัดจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางให้ครบ 7 แสน 5 หมื่นครัวเรือน ภายใน 25 มีนาคมนี้"

"ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เซาว์ ทรงอาวุธ บอกถึงความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามมติกรม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่ำ จำนวนงบประมาณ 12,750 ล้านบาท โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง หรือผู้เช่าและคนกรีดยาง ในสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 8 แสน 5 หมื่นครัวเรือน โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงินชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ สำหรับคนกรีดยางจะได้รับเงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เบื้องต้น มีเกษตรกรยื่นขอใช้สิทธิ์จำนวน 7 แสน 5 หมื่นครัวเรือน และได้มีการจ่ายเงินสนับสนุนแล้วกว่า 4 แสนครัวเรือน ซึ่ง กยท. จะเร่งรัดการจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามข้อกำหนดให้ครบ 7 แสน 5 หมื่นครัวเรือน ภายในวันที่ 25 มีนาคม นี้"

ที่มา : Nation TV (วันที่ 13 มีนาคม 2559)

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศปิดจุดรับซื้อขายชั่วคราว ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จนกว่าจะถึงช่วงเปิดกรีตใหม่ 14 มี.ค. 2559

นายสุภิชญา ช่อเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมนี้เป็นต้นไป การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ หรือที่เปิดรับซื้อขายจากเกษตรกรรายละไม่เกิน 150 กิโลกรัมตลอดโครงการ ซึ่งเปิดรับซื้อเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความจำเป็นต้องปิดจุดรับซื้อขายชั่วคราว รวม 18 จุด ในทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบกับยางได้ผลัดใบ เกษตรกรส่วนใหญ่หยุดกรีตยางแล้ว โดยจะเปิดจุดรับซื้อขายอีกครั้ง เมื่อถึงฤดูเปิดกรีต

อย่างไรก็ตาม กยท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิภาวรรณ เทศประยูร ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซย

กยท.ตรัง เดือนเกษตรกรอย่าฝืนกรีดยางในช่วงฤดูยางพาราผลัดใบ และควรรหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ทดแทนในฤดูปิดกรีต 14 มี.ค. 2559

นายวีระเทพ จันท์แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในฤดูยางผลัดใบ เป็นสัญญาณเตือนให้เจ้าของสวนยางควรรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ ทั้งใบ ต้นยางจะไม่มีใบสีเขียวเพื่อการสังเคราะห์แสง ทำให้ต้นยางต้องเคลื่อนย้ายอาหารที่เป็นแป้งและน้ำตาลจากใบแก่ไปเก็บไว้ที่บริเวณลำต้น และเมื่อยางเริ่มแตกใบอ่อน อาหารที่ถูกเก็บไว้ที่ลำต้นจะถูกนำไปใช้สร้างใบอ่อนของต้นยาง ดังนั้น หากเกษตรกรยังฝืนกรีดยางก็จะ เป็นเหมือนการแย่งอาหารต้นยาง ส่งผลให้ยางเจริญเติบโตช้าลง หรือชะงักการเจริญเติบโต ต้นยางไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวมที่จะได้ในฤดูกาลที่จะเปิดกรีตใหม่ ตลอดจนอายุการกรีตที่ไม่ยาวนานของต้นยางในอนาคตได้

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ควรรหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ทดแทนในฤดูปิดกรีต ยางพารา โดยหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือเลี้ยงสัตว์ที่สามารถเลี้ยงร่วมสวนยางได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นชัยแหล่งที่มา : สวท.ตรัง

11 มี.ค.59 ที่โรงแรมบุรีศรีภูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพรชัย ตระกูลวานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "ศักยภาพและโอกาสการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา"

โดยก่อนหน้านี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจรในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ภายใต้โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (rubber city) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , **การลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจรระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย** และการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา และนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หลังเสร็จพิธีลงนาม นายพรชัย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยกับมาตรการสนับสนุนภาครัฐ" โดยมีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ คณะ id net และคณะผู้บริหาร กนอ.ให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก และฟังการปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการร่วมมือกับ กนอ.ในการสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมยางพารา เป็นฐานการผลิตที่เพิ่มมูลค่าบนฐานนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา และด้านวิชาการ และส่งเสริมขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแปรรูปครบวงจรในนิคมอุตสาหกรรม

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 11 มีนาคม 2559)

(แก้ไข) กนอ.ลงนามความร่วมมือมอ.-EXIM BANK-กยท.เตรียมความพร้อม-สร้างความเชื่อมั่น
ลงทุน RUBBER CITY (11/03/2559)

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ “ม.สงขลานครินทร์ –การยางแห่งประเทศไทย-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย” จำนวน 3 ฉบับ ในการเดินทางขับเคลื่อนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราที่อยู่ในนิคม อุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ให้เป็นตามเป้าหมายของรัฐบาล

"การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และ การยางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมในการรองรับ

ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในนิคมฯยางพารา โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น และ มาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเริ่มเข้ามาก่อสร้างโรงงานได้ในเดือนกันยายนปี 2559 และจะเริ่มประกอบกิจการภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2560" นายวีรพงศ์ กล่าว

ฉบับที่ 1 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพารากับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการใช้ยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มปริมาณ การใช้ในประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่จะมารองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ยางพาราที่จะเกิดขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในรูปแบบของคลัสเตอร์ในนิคมฯยางพารา รวมทั้งเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ โครงการนำร่องสวนยางในอนาคต, โครงการอาร์แอนด์ดี (R&D), ศูนย์ข้อมูล, ศูนย์แสดงสินค้าโลจิสติกส์, ตลาดกลาง, คลังสินค้า รวมทั้งการมีสถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับยางพาราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันใน อุตสาหกรรมยางที่คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกที่สูงขึ้น

ส่วนฉบับที่ 2 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในนิคม อุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ที่สนใจลงทุนในนิคมฯยางพาราและนิคมฯในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ กนอ.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

นางวรรณนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ EXIM Bank เปิดเผยว่า ธนาคารฯ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อสร้างและขยายฐานการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี และไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ (Front-end Fee) แบ่งเป็น วงเงินกู้ระยะยาว และวงเงินหมุนเวียน

โดยวงเงินกู้ระยะยาวมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนใหม่หรือขยายกิจการ ไม่จำกัดเขตแดนการกู้ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 Prime Rate -2.50% ต่อปี, ปีที่ 2-8 Prime Rate -1.50% ต่อปี, ปีที่ 9-15 Prime Rate -1.00%ต่อปี (ปัจจุบัน Prime Rate =6.50%) ยกเว้น Front-end Fee ผ่อนชำระ (Grace Period 2 ปี)

ส่วนวงเงินหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับยอดขาย ไม่จำกัดวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยสกุลบาท Prime Rate -1.50% ต่อปี สกุลดอลลาร์ Libor +3.50% ต่อปี (ปัจจุบัน Libor 6 เดือน อยู่ที่ประมาณ 0.88% ต่อปี) ไม่มีค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน ระยะเวลาเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ

โดยธนาคารฯ เปิดรับสมัครผู้ขอสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.60 ซึ่งตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทไว้ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท

ขณะที่ฉบับที่ 3 เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการยางแปรรูปครบวงจร กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในนิคมฯ ยางพาราจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมยาง แปรรูปครบวงจรทุกภาคส่วนได้บูรณาการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางแปรรูปร่วม กัน โดยอาศัยฐานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากนักลงทุน และผู้ประกอบการในพื้นที่ อีกทั้งจะส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการประกอบกิจการนี้ เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันเชิงธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตของผู้ประกอบการยางของไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมด้านการตลาดและการเตรียมความพร้อมของนักลงทุนที่จะเข้ามา เบื้องต้น กนอ. วางแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางโรดโชว์ไปยังต่างประเทศทั้งจีนและ ญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุด กนอ.เตรียมเดินทางโรดโชว์ไปที่เมืองชิงเต่า มลฑลซานตง ประเทศจีน เพื่อทำการ บันทึกลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนหมุนผู้ประกอบการ ยางจีนลงทุนในนิคมฯ ยางพารา ระหว่าง กนอ.และสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราของจีน คาดมีกำหนดจัดขึ้นประมาณ ต้นเดือนเมษายน 2559

นอกจากนั้น กนอ.ยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโชว์การดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมฯยางพารา ภายในกิจกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติด้านยางน้ำยางและยางล้อ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท เทคโนโลยี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงความพร้อมการพัฒนารองรับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการยางที่เข้าร่วมให้ ความสนใจสอบถาม การลงทุนในนิคมฯยางพาราที่สงขลาจำนวนมากหลายราย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 11 มีนาคม 2559)

"ฉัตรชัย" บินประชุมเอฟเอโอที่มาเลเซีย ถู้อโอกาสดูงานศูนย์วิจัยยาง หวังปรับยกระดับยางไทย (11/04/2559)

"ฉัตรชัย" รัฐมนตรีเกษตรฯ บินประชุมสมัชชาองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่มาเลเซีย พร้อม ถู้อโอกาสดูงานศูนย์วิจัยยางพาราที่ดีที่สุดในโลก หวังนำมาปรับใช้กับไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ที่ประเทศมาเลเซีย จะถู้อโอกาสดูงานศูนย์วิจัยยางพารา มาเลเซีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์วิจัยยางพาราที่ดีที่สุดในโลก เพื่อนำมาปรับใช้กับไทยที่มีผลผลิตยางพาราสูงสุดเช่นกัน หลังจากนั้นจะมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้รับผิดชอบ นำไปต่อยอดและพัฒนา ยางพาราไทย โดยไม่ต้องนับหนึ่งในเรื่องของการวิจัยใหม่ เพราะประเทศไทยไม่มีเวลาแล้ว ไม่ต้อง เริ่มศึกษาใหม่ ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆประเทศมีงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพาราที่ ไปไกลกว่า ประเทศไทย

ดังนั้นไทยจึงควรดูงานแม่แบบที่ประสบความสำเร็จ แล้วกลับมาลงมือทำเพื่อยกระดับในประเทศไทยทันที ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องยางพารา ประมง หรือเรื่องอื่นๆ ต้องดำเนินการภายใต้แนวคิด 4 ข้อ เพื่อการพัฒนาให้ทัดเทียม นานาประเทศ ดังนี้ คือ 1.ต้องดำเนินการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จะทำแบบเดิมไม่ได้ 2.เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี 3.การแข่งขันด้วยความคิด ใช้นวัตกรรมอย่างไรถึงจะใช้งานวิจัยให้ผลผลิตและแปรรูปได้จริง และ 4.กระแสโลก กระแสประชาธิปไตย เช่น ที่ไทยโดนไอยูยูที่กดดัน จึงต้องคิดทั้ง 4 ข้อ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีทาง ก้าวหน้าได้

นอกจากนี้ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชาองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอ โอ สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 33 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10 – 11 มี.ค. นี้ เพื่อร่วมหารือเรื่องต่างๆ ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ขององค์การ รวมถึงประเด็น พิเศษเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งจะมีทำที่ และจุดยืนของภูมิภาคในเรื่องที่ เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของโลก มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะเรื่อง และลำดับ ความสำคัญของขบช่ายงานของภูมิภาค นำไปสู่แผนงานโครงการ/งบประมาณ รวมทั้งทบทวน/ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงาน /โครงการต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาค

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลง เป็นประเทศแรก ในฐานะที่เมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัล "Recognizing achievements in the fight against hunger" ซึ่งเป็นรางวัลที่ เอฟเอโอ มอบให้กับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนประชากรและสัดส่วนของผู้ขาด สารอาหาร ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งตามเป้าหมายการพัฒนาของที่ประชุมอาหารโลก (World Food Summit) โดยในถ้อยแถลงจะนำแนวทางของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในการประชุม จี 77 เรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเน้นการใช้นวัตกรรม และการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการเกษตรให้มีความยั่งยืน รวมทั้งจะเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยยางพาราของ มาเลเซีย ซึ่งถือว่ามียางพาราที่ดียิ่งที่สุดในโลก ที่จะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดด้านยางพาราของไทยได้อีกด้วย" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (วันที่ 11 มีนาคม 2559)



Gossip

เจ๊แป้น

ปั่นราคาน้ำมันรอบใหม่

●● ราคาน้ำมันผันผวนหนัก 2 สัปดาห์ก่อนยังเล่นกันที่ระดับต่ำกว่าบาร์เรลละ 30 เหรียญ มาสัปดาห์ที่แล้ว พุ่งพรวดขึ้นมาแตะ 40 เหรียญ หน้าตาเฉย ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมา จริงๆ ไม่ได้มีสาเหตุอะไรหรอก แต่เป็นเพราะว่า เมื่อราคาโภคภัณฑ์ลงไปถึงจุดต่ำสุดแล้ว มันก็ต้องไต่ราคากันขึ้นมาใหม่ เพราะขึ้นปล่อยให้ต่ำเตี้ยติดดิน พวกที่เก็งกำไรราคาน้ำมัน และหากินกับดูดน้ำมันขายนั้นแหละ จะเจ๊งก่อนเพื่อน ยิ่งสมัยนี้ “กองทุน” มีอำนาจมากที่สุดในโลกทุนนิยม ยิ่งไงก็ต้อง “ลาก” น้ำมันขึ้นมาเล่นจนได้ เพราะโลกนี้ไม่ได้มีสินค้ามากมายที่จะนำมา “ปั่น” หากำไร ทหารายได้ มันก็วนๆ ไปไม่กี่ตัวหรอก ทองคำ น้ำมัน ตลาดหุ้นในภูมิภาคต่างๆ พันธบัตร พอเล่นตัวไหนจนถึง “จุดอิ่มตัว” ก็ไปเล่นตัวที่ราคาต่ำ พุดง่าย ๆ ก็คือ การไหลเวียนของเงินทุนโลก นั่นเอง...

●● ปัจจัยที่ นักวิเคราะห์ เอามาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เรื่องการที่ “มาริโอ ดรากิ” ประธานอียูชี้ว่า อียูไม่มีแผนขึ้นดอกเบี้ยอีก หลังออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่กว่าที่คาดหมาย นักวิเคราะห์ มองว่าการตัดสินใจของอียูเป็นไปตามความต้องการของธนาคารต่างๆ ด้วยการนำเสนอโครงการปล่อยกู้ระยะยาวสำหรับภาคธุรกิจที่แท้จริง และเห็นด้วยที่เพิ่มหุ้นกู้เอกชน เป็น

ส่วนหนึ่งของมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรผ่อนคลายเป็นเชิงปริมาณทางการเงินการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ภาวะฟื้นตัวในราคาน้ำมันและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ดึงนักลงทุนออกจากสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ทำให้ราคาทองคำ ชัยบัลงแรง...ก็ว่ากันไป!...

●● หนี้ครัวเรือนไทย พุ่งพรวดแตะ 80.8% ของ GDP “กฤษฎา จีนะวิจารณ์” ผอ.การสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ออกมาบอกว่า ยังไม่เป็นอุปสรรคกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมา ระดับหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเป็นผลมาจากเหตุการณ์เฉพาะ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ มหาอุทกภัย ในช่วงปลายปี 2554 ที่ทำให้ในเวลาต่อมาครัวเรือนต้องกู้ยืมเพื่อซ่อมแซมบ้าน และนโยบายรถคันแรก ในช่วงปี 2555 ที่ทำให้มีการซื้อรถยนต์ผ่านสินเชื่อรถยนต์และการเช่าซื้อเป็นจำนวนมาก โดย ณ สิ้นปี 2554 หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 7.48 ล้านล้านบาท (66.2% ของ GDP) และภายหลังจากทั้ง 2 เหตุการณ์ หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 9.85 ล้านล้านบาท (76.3% ของ GDP) แต่หนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นสินเชื่อในระบบที่มีหลักประกัน และมีความเสี่ยงต่ำ โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ (27%) และรถยนต์ (15%) และเพื่อการดำเนินธุรกิจ (18%) อืม...ตัวเลขแม้จะไม่ได้มากมายเหมือนประเทศพัฒนาแล้ว แต่หนี้เยอะหรือน้อย น่าจะขึ้นอยู่กับ “ความสามารถ” ในการชำระหนี้มากกว่า ถ้าประชาชน “รายได้ไม่ดี” ต่อให้ “หนี้น้อย” สุดท้ายก็ “เบี้ยวหนี้” อยู่ดีนะแหละอย่าประมาทเชียว!...

●● ภาคเกษตรเดือดร้อนสาหัสจาก “ภัยแล้ง” ที่ดินแห้งเป็นผง ทำมาหากินแทบไม่ได้ เกษตรกร ก้มหน้ารับกรรมกันไป แต่ที่ต้องเตือนกันก็คือ ชาวสวนยาง ที่ยางกำลังอยู่ในช่วงผลัดใบ “เขาว์ทรงอาวุธ” ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต้องออกมาประกาศว่า ให้งดกรีดยางช่วงผลัดใบและแตกใบอ่อน

อย่าทรมานตนย่าง เพราะจะเสียหายและทำให้อายุกริตยาลงลง ก็เลยแนะนำให้ปลูกพืชที่น่าสนใจสร้างรายได้เสริม เช่น มะละกอ ฟักทอง พืชตระกูลถั่วต่างๆ หรือ เลี้ยงสัตว์ ที่สามารถเลี้ยงร่วมสวนยางได้ เช่น จิ้งหรีด ผึ้ง เป็นต้น ใครยังไม่ออกให้ไปขอคำแนะนำได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย ทุกพื้นที่ใกล้บ้าน...จะไปกันมั๊ยเนี่ย?...

●● **“การบินไทย”** ประกาศผลดำเนินงานขาดทุน 1.3 หมื่นล้าน แต่สายการบินอื่น เขาประกาศ **“กำไร”** ปังๆ ไปหมด ล่าสุด **“คาเชย์ แอปพิค”** โยกกำไรปี 58 เป็นเงิน 6,000 ล้านเหรียญฮ่องกง มากกว่าปีที่แล้วเกือบ 100% คาเชย์ บอกว่าที่ทำกำไรได้เยอะเป็นประวัติการณ์ เป็นเพราะว่า **“ราคาน้ำมัน”** ที่ลดลง สวนทางกับปริมาณการรองรับที่นั่งของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในครึ่งปีแรกจนถึงครึ่งปีหลัง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้โดยสารชั้นประหยัดที่มีศักยภาพสูง ในขณะที่ความต้องการของผู้โดยสารชั้นพรีเมียม สำหรับเส้นทางบินระยะไกล ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้...ก็ขอแสดงความยินดีกับ คาเชย์ ด้วย นี่แสดงว่า ถ้าราคาน้ำมันแพงแบบเมื่อก่อนที่ บาร์เรลละ 70 - 100 เหรียญปานนี้ **“การบินไทย”** คงล้มละลายไปแล้วมัง?...

●● ใครที่ชอบ **“เล่นกล้อง”** โซนี่ มีของเล่นใหม่มาให้พวกชอบชะเลยเสียดายอีกแล้ว ล่าสุดเปิดตัวกล้องมิเรอร์เลส d6300 พร้อมเลนส์ G Master และยังมีกล้องแอ็คชั่นแคม และแอนติแคมรุ่นล่าสุด มาจกกระเป่าพวกชอบถ่ายวิดีโอ อีกด้วย ยุคนี้นั้นเข้าสู่ **“ยุคดิจิทัล อิมเมจจิง”** เต็มรูปแบบ ถ่ายรูปล้างฟิล์มแบบโบราณ “ตายสนิท” ไปนานแล้ว ทีนี้ใครมี **“เทคโนโลยี”** ดีกว่า เร็วกว่า ก็จะสามารถยึดหัวหาด เป็นเจ้าตลาดได้ไม่ยาก คนในยุค **“ทุนนิยม”** ยังเป็นพวก **“บ้ากระแส”** ชะด้วย ใครมีของดีมีคุณภาพมาอวด เขาเป็นว่าพลิตขายไม่ทันก็แล้วกัน กล้องอัลฟ่ามิเรอร์เลส รุ่น d6300 มาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยี โฟกัสอัตโนมัติ 4D Focus สามารถ

โฟกัสภาพได้รวดเร็วที่สุดในโลก น่าสนใจมากๆ งานนี้ **“ยูโซะ ชิบะ”** เอ็มดีใหญ่ของ โซนี่ ทุ่มสุดตัว ประกาศต้องการ **“สร้างมาตรฐานใหม่”** ให้แก่วงการถ่ายภาพ...ให้ประสบความสำเร็จจ้า!..

●● เริ่มแล้วงาน **“HomePro EXPO ครั้งที่ 23”** บมจ.เอียร์ สุวรัตน์ หรือ TSR ผู้นำด้านธุรกิจเครื่องกรองน้ำอันดับต้นๆ ของไทย ภูมิใจนำเสนอเครื่องกรองน้ำประสิทธิภาพสูง ภายใต้แบรนด์ SAFE ที่ได้รับการการันตีมาตรฐานในระดับสากล...ที่สำคัญคุณลูกค้าที่มาในงานนี้จะได้รับโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม แบบโดนใจ พร้อมกระทบล้อฟรีเซนต์อร์คนตั้ง **“ปอ”** เอ๊ย **“ปอ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ”** ที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ดูแลรักษาสุขภาพอย่างไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน พบกันได้ทั้งทางเข้าหน้าฮอลล์ 6 บูธ SAFE ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 59 ณ ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี นะคร้า...พลาดแล้วจะเสียใจ!..

●● ตบท้าย เวะเข้าตลาดหุ้นหน่อย หุ้นดีราคาถูก น่าซื้อ มีสตอรี่อย่าง ACC ตอนนี้งากำลังเพิ่มทุนอีก 300 ล้าน พร้อมแจกฟรี วอแรนต์ 4 : 1 ราคาใช้สิทธิ 1.25 บาท/หุ้น ดูราคาและสัดส่วน...น่าสนใจ **“ยุทธนา แต่ปางทอง”** พูดชัดเจนปีนี้นักกลับมา Turn Around แน่นนอน เพราะรายได้เริ่มเข้าบริษัท โดยเฉพาะรายได้จาก **“โรงไฟฟ้า”** ที่เพิ่งเทคโอเวอร์มา เมื่อเดือน ม.ค. สามารถบันทึกรายได้ทันที เป็นโรงไฟฟ้าเก่า เปิดขายไฟฟ้ามาแล้ว 3 ปี ACC จะมีรายได้จากโรงไฟฟ้าปีละ 95 ล้านบาท ส่วนเงินที่เพิ่มทุนอีก 300 ล้าน ก็จะเอาไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ใครยังไม่ถือหุ้น ACC รีบซื้อเลย ส่วนซื้อแล้ว **“ติดแหง็ก”** อยู่บนยอดดอย ก็ไปตา **“ปายุทธนา”** เองก็แล้วกัน!



ยุทธนา แต่ปางทอง

กระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดซื้อขายยางพารา-ผลิตภัณฑ์ คาดจับคู่ธุรกิจซื้อขายกว่าหมื่นล้านบาท

นางอภิรติ ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมถึงการเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา ระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยว่า มีผู้ซื้อผู้นำเข้าประมาณ 150 ราย จาก 28 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศในอาเซียน อินเดีย จีน ไต้หวันฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย เบลารุส แอฟริกาใต้ อียิปต์ ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ประกอบการไทย 109 ราย เข้าร่วมการเจรจาและจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ คาดว่าการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จะเกิดมูลค่าการค้าซื้อขายโดยรวม (ยางพาราธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ) กว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ภายในงานผู้ประกอบการไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยางรวม 110,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 3,850 ล้านบาท ระหว่างผู้จำหน่ายไทย



อภิรติ ตันตราภรณ์



สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอปอทอง จำกัด ชุมชุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จำกัด โรงอัดก้อนยางสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด โรงอัดก้อนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองโดนพัฒนา จำกัด เป็นต้น

“กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า กิจกรรมการเจรจาการค้าในวันนี้ จะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จที่สำคัญแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทยในการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศอีกทั้งเป็นโอกาสในการแสวงหาและสร้างพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหม่” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางพาราคณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีศักยภาพการผลิตถึงกว่า 4 ล้านตันต่อปี ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามของปริมาณการผลิตยางพารารวมทั้งโลก นอกจากนี้ไทยยังเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่สำคัญ เป็นผู้ส่งออกยางยานพาหนะอันดับ 6 ของโลก ผู้ส่งออกถุงมือยางอันดับ 2 ของโลก และยังเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่มาจากยางพารารายใหญ่ ประเทศไทยได้กำกับและควบคุมการผลิตยางพาราอย่างใกล้ชิด ตลอดจนสายการผลิตตั้งแต่การปลูกถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์/หน่วยงานวิจัยและพัฒนายางพาราในด้านต่างๆ ได้แก่ การผลิต การตลาด และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ยางพาราจากประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีที่สุดและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอแก่ความต้องการของตลาดปี 2558 ไทยส่งออกยางพารา (ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น และยางอื่นๆ) รวมมูลค่า 5,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาง (ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ยางคอมพาวด์ หลอด และท่อ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ) มีมูลค่าส่งออกในปี 2558 อยู่ที่ 6,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และออสเตรเลีย



คือ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด กับ ผู้นำเข้าจีน 3 ราย ได้แก่ 1. Qingdao Runlian Co.,Ltd. ยางแท่ง STR20 จำนวน 50,000 ตัน 2. Shanghai Han Qing Import & Export Co., Ltd. ยางแท่ง STR20 จำนวน 30,000 ตัน และ 3. Shanghai Ting Qing Industry Co., Ltd ยางแผ่นรมควันจำนวน 30,000 ตัน สำหรับสินค้ายางพาราที่ได้รับความนิยมสนใจจากผู้นำเข้าต่างประเทศได้แก่ ยางล้อ ยางตัน หมอนและที่นอนยางพารา ยางธรรมชาติ ถุงมือยางไม้ยาง (Pellet) ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำจากยาง และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ สำหรับผู้นำเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่จากต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ บริษัท เซียงไฮ้อานคิง และบริษัท คิงเคา ถานเยว่ อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จากจีน บริษัท ยูนิโกลฟส์ จากอังกฤษ บริษัท เจเอสซี เบลชีน่า จากเบลารุส บริษัท ไททงรับเบอร์ จากเวียดนาม เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการไทยรายสำคัญที่เข้าร่วมงาน อาทิ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางพาราได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ



IRC ทนุ “ชาวสวนยางคลองปาง จ.ตรัง”

ผลิตยางแผ่นมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางไทยสู่ตลาดโลกมากขึ้น

ปีนทราภาคองพาราตคกั สงพลกรบค่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงราคายางพาราตกต่ำ รัฐบาลได้ยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 15 มาตรการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขณะนี้ดำเนินการมาแล้ว 4 มาตรการ อาทิ โครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยาง และคนกรีดยาง ไร่ละ 1,500 บาท ไปเก็บครัวเรือนละ 15 ไร่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 10,000 ล้านบาท และด้วยยาย วงเงินเพิ่มเป็น 15,000 ล้านบาท ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แล้วกว่า 100,000 ราย



คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อย่อหลักทรัพย์ “IRC” เปิดเผยว่า ในแต่ละปี บริษัทรับซื้อ “ยางแผ่นดิบ” เป็นจำนวนมากเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง Elastomer สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ ไม่ต่ำกว่าปีละ 15 ล้านเส้น ที่ผ่านมามียางแผ่นรมควันที่รับซื้อ มักมีสิ่งสกปรก ปนเปื้อน และคุณสมบัติทางกายภาพของยางไม่เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงความไม่เสถียรของคุณสมบัติยางในแต่ละครั้งของการผลิต ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรง ทำให้เกษตรกรไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน



สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง เปิดบริการรับฝากน้ำยางสด จากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วขายให้กับ ผู้ซื้อโดยตรง โดยนำรายรับจากการขายยางทั้งหมดมาหักลบต้นทุน การผลิตก่อน จึงค่อยเฉลี่ยจ่ายคืนแก่สมาชิกภายหลัง ซึ่งรูปแบบ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แห่งนี้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ IRC ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตยางแผ่นโดยตรง เพื่อให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ของยาง และสามารถขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม



ปี 2557 ราคาขายอยู่ในสภาวะตกต่ำและมีปริมาณยาง ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก IRC จึงเลือกใช้จังหวัดนี้เข้าไป ทำงานเป็นเพื่อนคู่คิดของ “สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมในการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันให้มีความปลอดภัย มาตรฐาน อย่างยั่งยืน ตามคำแนะนำของ ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บริษัท IRC มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตยางพาราทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการรับน้ำยางจากเกษตรกรผ่านกระบวนการผลิต และแปรรูปจนเป็นยางแผ่นรมควัน จนถึงกระบวนการคัดเกรด กระทั่งสหกรณ์ฯ สามารถพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้ง ในประเทศและตลาดส่งออก และร่วมกันที่จะพัฒนาการผลิต ยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ให้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยืดหยุ่นอยู่ ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

“IRC คาดหวังว่า โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกยางไทยสู่ตลาดโลก ช่วยลดต้นทุน การผลิต และช่วยเหลือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป” คุณพิมพ์ใจ กล่าวในที่สุด



รับเบอร์ชิตี

ปัญหาเรื่องราคาขางคต่า ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องกุมขมับหนัก แก้ไขปัญหากันจ้าละหวั่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยาง

เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาก...ใช้เวลาเกลี้ยกล่อม... กันอยู่นานทีเดียว กว่าปัญหาต่าง ๆ จะสงบลงได้ และสุดท้ายก็หนีไม่พ้น ที่รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีเข้าไปอุดหนุนให้กับชาวสวนยาง เช่นเดียวกับชาวนา เช่นกัน

วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของเกษตรกรไทย เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ที่ยังคงเสียดอกอยู่กับการขอความช่วยเหลือ

ที่สำคัญ...ยังคงกลายเป็นวิถีของการเมืองไทยที่มัก จะใช้วิธีนี้ ในการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง จึงทำให้เกษตรกรไทยไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง มานานแสนนาน

แม้ว่าปัญหาเหล่านี้ คนในชาติทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่าง ก็รู้ซึ่งถึงปัญหาคืออยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ปล่อยให้มันเป็นปัญหาเรื้อรัง จนหาทางแก้ไขอย่างจริงจังได้ยาก

แนวทางการจัดตั้ง “รับเบอร์ชิตี” หรือนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา ก็ถือเป็นอีกหนึ่ง

แนวทาง ที่รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามต่อ ยอดและผลักดันให้ เกิดเป็นผลสำเร็จ

เพราะเป้าหมายสำคัญก็เพื่อต้องการให้มีความ ต้องการใช้น้ำยางดิบในประเทศให้มากขึ้น ตามหลัก ดีมานด์-ซัพพลาย ขณะเดียวกันก็ต้องการส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการในภาคได้มีการลงทุน เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรม ครบวงจร

แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่า...หากความต้องการใช้น้ำยางดิบมีมากขึ้นเท่าใด นั่นหมายความว่า ชาวสวนยาง จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำยางที่แพงขึ้นตาม ความต้องการ

ทั้งนี้มีการประมาณกันว่า “รับเบอร์ชิตี” บนพื้นที่ ประมาณ 755 ไร่ นี้ จะทำให้มีการใช้น้ำยางดิบในพื้นที่ เพิ่มขึ้นอีกปีละกว่า 50,000 ตันทีเดียว

เวลานี้รับเบอร์ชิตี กำลังคึกคักกันอย่างมากมายทีเดียว เพราะมีกลุ่มนักลงทุนได้เซ็นสัญญาจองพื้นที่แล้วถึง 17 ราย ทั้งจากจีน ญี่ปุ่น และไทย

ไม่เพียงเท่านั้น...บรรดานักลงทุนจากมาเลเซีย อีก หลายราย ต่างก็ตบเท้ามาหารือร่วมกับ “อรรถกา สินุญ เรื่อง” รว.อุตสาหกรรม

เพราะต่างก็สนใจ และต้องการที่จะเข้าร่วมลงทุน ในรับเบอร์ชิตีนี้ด้วยเช่นกัน เพราะต้องการใช้ไทยเป็น ฐานในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งถุงมือยาง ทั้งยางล้อรถยนต์ และสินค้าอีกสารพัด

ทั้งหมด...คงต้องรอดูกันต่อไปว่ารับเบอร์ชิตี จะ ดันให้ชาวสวนไทยกลายเป็นมหาเศรษฐีได้มากน้อย เพียงใด!!!



หารือร่วม... พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ท็อป โกลฟ จำกัด ประเทศมาเลเซีย พร้อมเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า หวังแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตยางพาราระหว่างกัน พร้อมเชิญชวนลงทุนในโครงการรับเบอร์ซีดีของไทย ณ บริษัท ท็อป โกลฟ จำกัด ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

‘อรรชกา’หนุนทัพธุรกิจไทยลงทุนศรีลังกา

“อรรชกา”หนุนอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป อัญมณีเครื่องประดับ ลงทุนศรีลังกา ตั้งเป้า 5 ปีเพิ่มมูลค่าการค้าจาก 500 ล้านดอลลาร์ เป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์พร้อมส่งทีม กนอ. ดึงมาเลเซียเข้ารับเบอร์ชิตี

นางอรรชกา สิบญะเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการเยือนประเทศศรีลังกาว่า รัฐบาลศรีลังกาเสนอให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เนื่องจากรัฐบาลศรีลังกามีโครงการที่ขยายเมืองหลวงไปยังพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้จะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป เพื่อรองรับความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศาสนาพุทธ

นอกจากนี้ การเข้าไปลงทุนผลิตในประเทศศรีลังกา ยังสามารถขยายการส่งออกไปยังอินเดียและเอเชียใต้ได้อีกด้วย เพราะมีข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกัน โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศจากปีละ 500 ล้านดอลลาร์ เป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ใน 5 ปี

“ในการเดินทางไปเยือนศรีลังกาครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะนำนักลงทุนรายใหญ่เข้าไปหา

คู่ทางการลงทุนแต่ยังได้พาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย เข้าไปเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีศรีลังกาอีกด้วย โดยในเบื้องต้นมียอดคำสั่งซื้อสินค้าจากไทยกว่า 200 ล้านบาท”

ในส่วนของการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราในรับเบอร์ชิตี จ.สงขลานั้น เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้พบกับกลุ่มนักลงทุนมาเลเซียที่สนใจที่จะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โครงการรับเบอร์ชิตี จึงได้สั่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดคณะทำงานเพื่อไปโปรโมตดึงดูดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราให้มีข้อมูลสิทธิประโยชน์ก่อนตัดสินใจลงทุนได้เร็วขึ้น

“เดือนม.ย.นี้ นักลงทุนมาเลเซียจะเข้าไปดูพื้นที่เพื่อใช้ไทยเป็นฐานผลิตกัณฑ์แปรรูปยางคอมพาวนด์ ถุงมือยาง โดยบางรายสนใจที่จะตั้งโรงงานหล่อดอกยางรถยนต์ในรับเบอร์ชิตี นำยางรถยนต์เก่าเข้ามาหล่อดอกในไทยแล้วส่งกลับไปขายที่มาเลเซีย”

นางอรรชกา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ(องค์การยูนิได) จัดโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โดยร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ

โดยเงินทุนสนับสนุนดังกล่าว จะมาจากการสนับสนุนของยูนิได 2 ล้านดอลลาร์ กสอ. สนับสนุน 2 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงวิทย์ฯ 1 ล้านดอลลาร์ โดยปีแรกยูนิไดจะให้เงินช่วยเหลือก้อนแรก 4 แสนดอลลาร์ เพื่อดำเนินโครงการระยะแรก เช่น การจัดประกวดนวัตกรรม โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะทำหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการที่เหมาะสมเพื่อขยายขีดความสามารถนวัตกรรรม 4 ด้าน ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การแปลงของเสียเป็นพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน

ทั้งนี้ หน่วยงานในไทยจะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม และจัดประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจากต่างประเทศจากจำนวน 25 ราย เหลือเพียง จำนวน 4 ราย โดยมีเงินทุนเป็นรางวัลรวมกว่า 6 หมื่นดอลลาร์



● รายได้เกษตรกรหดเร่งหาอาชีพเสริม

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจของศูนย์วิจัยธ.ก.ส.พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่พร้อมจะปรับเปลี่ยนการผลิตจากการทำนาปรังไปเป็นการปลูกพืชไร่ พืชผัก พืชสวน ที่ทนแล้งและใช้น้ำน้อย โดยกว่า 91.68% ต้องการมีอาชีพเสริมทั้งการปลูกพืชระยะสั้นอย่างพืชตระกูลถั่วและข้าวโพด รวมถึงอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรเพื่อหารายได้เพิ่ม เช่น อาชีพรับจ้าง เนื่องจากที่ผ่านมารายได้ลดลงอย่างมากทำให้ผลสำรวจปลายปีที่ผ่านมาสะท้อนว่าความสุขของเกษตรกรลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ผลการสำรวจรายได้เกษตรกรในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา พบว่ารายได้ภาคเกษตรปรับลดลงต่อเนื่อง โดยข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2553 รายได้ยังมีการขยายตัว 23.9% แต่ล่าสุดปี 2558 ตีดลบ 8.91% และปีนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มติดลบต่อเนื่อง เพราะนอกจากปัญหาภัยแล้งแล้วยังมาจากผลผลิตและราคาพืชเกษตรสำคัญ ทั้งข้าวเปลือก อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมันลดลง



ธงฟ้าทั่วประเทศ: นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รมว.พาณิชย์ เผยว่า กระทรวงได้จัดโครงการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในพื้นที่ประสบ
ภัยแล้ง รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
พาราที่เดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ โดยมีแผน
จัดงานธงฟ้า ขายสินค้าถูก 400 ครั้ง ล่าสุดจัด
ไปแล้ว 296 ครั้ง รวมถึงจะจัดรถโมบายยูนิต
หรือรถเคลื่อนที่บริการขายสินค้าราคาถูกกว่า
ท้องตลาด 20-40% เข้าถึงแหล่งชุมชน มีทั้ง
อาหาร ของใช้ประจำวัน ขณะนี้ได้ทยอยส่งขบวน
รถเคลื่อนที่ไปแล้วทั่วประเทศ มูลค่าการจำหน่าย
93 ล้านบาท ลดค่าครองชีพประชาชนได้ 300,000
คน คิดเป็นเงิน 47 ล้านบาท.

กรุงเทพฯซื้อสินเชื่อบายใหญ่โต 3%

นายกิตติพันธ์ อุนทร โสทธิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 59 ธนาคารตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อบลค้รายใหญ่ให้ใกล้เคียงกับการปล่อยสินเชื่อบองธนาคารในภาพรวมที่ ตั้งเป้าหมายเติบโต 3% จากสินเชื่อบภาพรวมทั้งสิ้น 1.89 ล้านล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และ ในช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) ปีนี้เติบโตเฉลี่ย 2-3% ส่วนสินเชื่อบธุรกิจสินค้ เกษตร ได้แก่ กลุ่มยาง น้ำตาล และมันสำปะหลัง คิดเป็นสัดส่วน 13% ของสินเชื่อบกลุ่มบลค้รายใหญ่นั้น ขณะนี้ยังไม่มียหนี้เสียเกิดขึ้น แม้ความต้องการสินเชื่อบลดลงตามราคาสินค้เกษตรที่ลดลงเพราะผลผลิตส่วนเกินในตลาด และผู้ซื้อ โดยเฉพาะจากจีน ชะลอสั่งซื้อ ประกอบกับ ราคาน้ำมันที่ลดลงมาก ทำให้ผู้ใช้ยางพาราหันไปใช้ยางเทียมที่ราคาถูกลงกว่าทดแทนนั้น

“สินเชื่อบที่ธนาคารปล่อยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบดำเนินการทั่วไป ยังไม่ค้ยมีความต้องการเงินลงทุนใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิต หลังจากนั้น การลงทุนของภาครัฐจะทำให้ความต้องการสินเชื่อบขยายตัวได้ ภายใต้ภาคส่งออกชะลอลง และราคาสินค้เกษตรยังคงต่ำ แต่ปีนี้กลุ่มอ้อยมีอนาคตสดใส และยังต้องการสินเชื่อบอยู่ เพราะการอนุมัติเปิดโรงงานน้ำตาลอีก 12 แห่ง”.

รัฐปฏิรูปเกษตรแปลงใหญ่

■ สมคิดชี้ยากแต่ต้องทำ-เปรียบนโยบายจำนำเหมือน‘เลี้ยงต้อย’

โพสต์ทูเดย์ - ‘สมคิด’ เร่งนโยบายปฏิรูปเกษตร ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทำเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมหาตลาดให้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเกษตรกรรม สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ว่า ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินนโยบายปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตอัตราดอกเบี้ยต่ำ (Cash Crop) 1.5 หมื่นล้านบาท โดยให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มและเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน และเพื่อให้มีตลาดรองรับ ได้มีการหารือกับทั้งหอการค้าจังหวัด พาณิชย์จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ได้ให้นโยบาย ธ.ก.ส.ว่าให้ขยายขอบเขตนโยบายจากเดิมที่ปล่อยสินเชื่อเฉพาะในจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นปล่อยกู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

“การปรับโครงสร้างภาคเกษตรเป็นเรื่องยาก แต่ต้องทำ เพราะในอดีตประเทศไทยคุ้นอยู่กับนโยบายที่ว่า ปีไหนราคาสินค้าตกก็เข้าไปอุ้ม หรือเข้าไปจำนำและปีต่อๆ ไปก็ทำเหมือนกันอีก ซึ่งที่ผ่านมาทำได้เพราะว่ามีรายได้จากภาคการส่งออกมาจุนเจือ แต่ก็เหมือนการเลี้ยงต้อย ไม่รู้จักโต ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำให้เกษตรกรเขาเป็นผู้ใหญ่ โตด้วยตัวเอง สร้างสินค้าที่

แข่งขันได้ด้วยตัวเอง” นายสมคิด กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ 130 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน เพียง 63% ดังนั้นทิศทางการพัฒนาในทศวรรษหน้า เกษตรกรไทยต้องปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรแบบใหม่ที่มีขนาดของแปลงใหญ่ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนผลิต การใช้เทคโนโลยี และต้องเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้านการตลาดและการระบายสินค้าในช่วงเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน

“พื้นที่เกษตร 130 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ชลประทานเพียง 29 ล้านไร่ จากการสำรวจพบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้เพิ่มเพียง 10 ล้านไร่ ทำให้โดยรวมแล้วไทยจะมีพื้นที่ชลประทานเพียง 40 ล้านไร่เท่านั้น เกษตรกรไทยต้องปรับวิธีทำเกษตรใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

‘สมคิด’เร่งปฏิรูปภาคผลิต รับมือส่งออก2ปี ‘ไม่ฟื้น’

“สมคิด” ประเมิน 2 ปีข้างหน้าส่งออกไม่ฟื้น เหตุจีนยังย่ำแย่ การอัดฉีดเงิน อียู ญี่ปุ่น ไม่เป็นผล ปลูกเกษตรกรปฏิรูปโครงสร้างการผลิต พัฒนาจากในประเทศ เตรียมหารือ ตลาดหลักทรัพย์สินฯ ดึงเอกชนร่วมประชารัฐ ยกระดับภาคเกษตร “ฉัตรชัย” เสนอแนวคิด เปลี่ยนรูปแบบเกษตรดั้งเดิม เป็นแบบใหม่ ที่มีขนาดแปลงใหญ่ ง่ายต่อการวางแผนผลิต ใช้เทคโนโลยี

ตัวเลขส่งออกไทยที่ติดลบ 3 ปีต่อเนื่อง ขณะที่ปีนี้ยังเป็นปีที่ยากลำบาก จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ขณะที่โครงสร้างการผลิตของไทยยังเป็นปัญหา ต่อการส่งออกมูลค่าเพิ่ม รัฐจึงต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตร หวังสร้างการเติบโตจากภายใน แทนพึ่งพาการส่งออก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจฐานราก กับการพัฒนาเกษตรกรรม สู่ความมั่นคง ยั่งยืน” ในงานโครงการสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วานนี้ (14 มี.ค.) ว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลก ยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะจีน ซึ่งถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญด้านส่งออกของทุกประเทศ ยังมีอัตราการส่งออกลดลงอย่างมากถึง 25% ในเดือน ก.พ. 2559 คิดเป็น 1 ใน 4 ของยอดส่งออกจีน ดังนั้น คาดได้ว่า ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า การส่งออกของทุกประเทศจะยังคงไม่มีทิศทางที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ หากพิจารณาการบริหารเศรษฐกิจของจีน ขณะนี้ยังไม่มีการอัดฉีดเงินเข้าระบบ เหมือนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (อียู) ที่ใช้เงินอัดฉีดเงินเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัว จึงออกมาตรการอัดฉีดเงิน (คิวอี) และลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในขณะที่จีนเลือกที่จะใช้วิธีปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ยกกระดับการผลิต เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม ดังนั้นไทยจะทำตามทั้ง 2 ประเทศแบบครึ่งๆ กลางๆ ในการ

ปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะภาคการเกษตรให้เติบโตจากภายใน แทนที่จะพึ่งพาการส่งออกที่กำลังมีปัญหาอยู่

“ไทยถือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรและมีความรู้ด้านภาคการเกษตรมาก แต่ไม่นำมาใช้พัฒนาประเทศเท่าที่ควร โดยเฉพาะในอดีตรัฐบาลคุ้นกับการชดเชยราคาให้ภาคเกษตรกร

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

สมคิด

ทั้งจำนำหรือประกันราคา โดยน่ายรายได้จากภาคการส่งออกมาจากเงินภาคการเกษตร ทำให้ภาคการเกษตรไม่แข็งแรง ไม่มีการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ถือเป็นกรณีแรกๆ ที่ไม่ใช้ที่รอกหากตอนนี้คิดง่ายแล้วทำง่าย รัฐจะใช้มาตรการประกันราคาพืชผลก็ได้ แล้วให้รัฐบาลมารับภาระต่อไป แต่ทางนายกรัฐมนตรียังต้องการให้สินค้าภาคการเกษตรสามารถแข่งขันกับโลกได้ จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตร ซึ่งในอีก 2-3 ปีข้างหน้าไทยอาจจะเปลี่ยนผ่านอย่างยากลำบาก แต่ถ้าทำได้ก็จะถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิด กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรมากมาย เช่น การอัดฉีดเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน ให้ประชาชนกู้ โครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของชุมชนให้เป็นพืชผสมผสาน ไม่ใช่ปลูกแต่ข้าว และโครงการให้สินเชื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการขึ้นหรือโครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และเตรียมนำเงินสะสมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 5 หมื่นล้านบาทมาใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งได้ให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ ธ.ก.ส.เขียนหลักสูตรเพื่อจัดอบรมแกนนำเกษตรกรให้ต่อยอดความรู้พัฒนาเกษตรกร ตามแนวคิดของนายฯ

เล็งหารืออปท. ดึงงบ. ร่วมประชารัฐ

นอกจากนี้ อีกไม่กี่วันข้างหน้าได้เตรียมหารือตลาดหลักทรัพย์สินฯ แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียน (บจ.)

ขนาดใหญ่ ให้เข้ามาช่วยผลักดันนโยบาย 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ให้เดินหน้า ให้ยกระดับภาคเกษตร ใน 3 ด้าน คือ 1.ยกระดับให้เกษตรกรเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขียนหลักสูตรการศึกษาให้เกษตรกรกรมัธยมรู้เพื่อยกระดับเกษตรกรไทย

2.ยกระดับผลผลิตด้านเกษตร จากเกษตรพื้นฐานสู่สินค้าชุมชน และ 3.สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีเกษตร ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในธรรมชาติและวิถีของการทำเกษตร มาท่องเที่ยวและศึกษาด้านการทำเกษตร เป็นอีกช่องทางที่จะนำเงินตราเข้าไทย นอกจากการท่องเที่ยวปกติที่กระตุ้นให้เกิดในปัจจุบัน

นายสมคิด ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีงบประมาณทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์ จำนวนไม่น้อยแต่ปัจจุบันแยกกันดำเนินตามนโยบายของแต่ละบริษัท จึงจะเข้าหรือกับ บจ.ขนาดใหญ่ ในการนำงบประมาณสำหรับการทำซีเอสอาร์มาร่วมกันทำโครงการช่วยเหลือภาครัฐ ตามโครงการประชารัฐ เพื่อทำโครงการนำร่องให้ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี มีความเข้มแข็ง มีทั้งเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชนช่วยกัน

ส่วนกรณีกระทรวงการคลังจะผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเป็นเงินให้เปล่าเพื่อไม่เป็นการสร้างหนี้ต่อเกษตรกรเองนั้น ขอให้มั่นใจว่า กระทรวงการคลังมีเหตุผลในการออกมาตราการ ถ้าเป็นเงินให้เปล่าและสร้างหนี้ แต่การสร้างหนี้นั้นสามารถทำให้เกิดรายได้ ก็มีเหตุผลที่จะทำได้

“ฉัตรชัย” เสนอเกษตรกรรมแปลงใหญ่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า ว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีปัญหาด้านเศรษฐกิจประเทศผู้นำเข้ากำลังซื้อลดลง ราคาน้ำมันดินตกต่ำ กติกาทางการค้าเข้มงวดขึ้น การแข่งขันการส่งออกรุนแรง เกิดปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตได้รับปริมาณเสียหายบางส่วนที่ไม่สามารถผลิตได้ ในขณะที่ไทยมีปัญหาด้านแรงงานเกษตร สูญเสียจากผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าอายุเฉลี่ยของแรงงานภาคการเกษตรของไทยส่วนใหญ่เกิน 50 ปี

นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ด้านพื้นที่การเกษตรกว่า 130 ล้านไร่ พบว่ามีความเหมาะสมสำหรับทำภาคการเกษตรในสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา

อ้อย ปาล์มน้ำมัน เพียง 63% ที่เหลือ 33% ไม่สมควรที่จะทำการเกษตร

ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า เกษตรไทยจะต้องปรับตัว เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็น เกษตรแบบใหม่ที่มีขนาดของแปลงใหญ่ขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการผลิต การใช้เทคโนโลยีที่รัฐบาลจะเข้ามาส่งเสริมเพิ่มความ รู้เดิมของเกษตรกรที่มีอยู่เดิม เชื่อมโยงกับภาค เอกชนด้านการตลาดและการระบายสินค้าใน ช่วงเวลาที่ชัดเจนและแน่นอน

“การเกษตรของไทยยังต้องพึ่งพาน้ำฝน เป็นหลักเพราะจากพื้นที่ภาคการเกษตร 130 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ชลประทานเพียง 29 ล้านไร่ จากการสำรวจพบว่าใน 10 ปี กรมชลประทาน จะพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกเพียง 10 ล้านไร่ โดยรวมแล้วไทยจะมีพื้นที่ชลประทาน ได้เพียง 40 ล้านไร่เท่านั้น จึงจำเป็นที่เกษตรกร ไทยต้องปรับวิธีทำการเกษตรรูปแบบใหม่ ทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ธ.ก.ส.คาดเอ็นพีแอลสิ้นปี 58 ขยับ

นายลักษณะ วรณานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ประเมินแนวโน้มเอ็นพีแอล หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในภาคการเกษตรในปีนี้อาจจะปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 3.14% คาดว่าสิ้นปีงบประมาณของธ.ก.ส. ในปี 2558 (31 มี.ค. 2559) เอ็นพีแอลอาจจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4% เป็นผลกระทบจากราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำ และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง แต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าตกใจ และธนาคารก็มีการสำรองไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เตรียมการช่วยเหลือในการลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรมาโดยตลอด โดยใช้วิธียืดหยุ่นให้ ทั้งการปลดหนี้สินให้กับกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพที่จะคืนหนี้แล้ว พร้อมกับปรับเปลี่ยนโครงสร้างการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงการขยายเวลาการชำระหนี้

“ธ.ก.ส. ได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งมาตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นภาวะกดดันลูกค้า และช่วยลดภาระให้ลูกค้าสามารถผ่านช่วงวิกฤติไปได้ พร้อมกับได้ขออนุมัติบอร์ดไว้ว่า นอกจากการลดภาระหนี้แล้ว ยังให้เติมเม็ดเงินใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ช่วยเหลือเกษตรกรปรับโครงสร้างการชำระหนี้ไปแล้วกว่า 4 แสนราย”

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ใน 2558 มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผ่านกลไกของธนาคารธ.ก.ส. 3 มาตรการ รวมเป็นวงเงิน 1.76 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 1. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 ด้วยการขยายระยะ

เวลาชำระหนี้เดิมของลูกค้า ธ.ก.ส. วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท โดยขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 24 เดือน สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่วิกฤติภัยแล้งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ที่มีหนี้สินเดิมรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท พร้อมลดดอกเบี้ยให้ 3% โดยได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วคิดเป็นวงเงิน 3.3 พันล้านบาท

2. โครงการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรรายย่อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าเกษตรกรจำนวน 8.18 แสนราย คิดเป็นมูลค่าหนี้ 1.16 แสนล้านบาท มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ การปลดหนี้โดยธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายหนี้ออกจากบัญชีให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีศักยภาพ เช่น เสียชีวิต ทูพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ชราภาพ และมีปัญหาสุขภาพ

พร้อมกับปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการพักชำระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีปัญหา แต่ยังคงมีความสามารถในการประกอบอาชีพอยู่ โดยจะพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 ปี และขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรังหรือราคาขายพาราตกต่ำ โดยจากข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2559 ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรคิดเป็นวงเงินแล้วประมาณ 9.2 หมื่นล้านบาท

สำหรับส่วนที่ 3 คือ โครงการการแก้ไขปัญหานี้สินในระบบของเกษตรกร และบุคคลในครัวเรือน ซึ่งไม่จำกัดวงเงิน และ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559 ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรคิดเป็นวงเงินแล้วประมาณ 3.7 พันล้านบาท



มทร.ศรีวิชัย
 พลิกวิกฤติสร้างโอกาส
จานรองแก้ว
ยางพารา 13



**ด้วยสมอง
และสองมือ**

edusiamrath@gmail.com

มทร.ศรีวิชัยพลิกวิกฤติสร้างโอกาส
จานรองแก้วยางพารา

อาจารย์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มทร.ศรีวิชัย คิดนำ
 น้ำยางพารามาแปรรูปเป็นจานรองแก้ว การจำลองต้นแบบจาก
 ห้องเรียนถูกพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทย

โดยอาจารย์อนุชิต วิเชียรชม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียาง
 และพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) วิทยาเขตนครศรีธรรม
 ราช สไลใหญ่ เล็งเห็นว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ และ
 ปัจจุบันราคาลดลงมาก ซึ่งน้ำยางสดที่กรี๊ดได้จากสวนยาง สามารถ
 นำไปแปรรูปได้หลากหลายชนิดทั้งในรูปแบบน้ำยางข้นและยางแห้ง จึงเกิด
 แนวคิดทำ “จานรองแก้ว” จากยางพาราขึ้นเพื่อใช้ในการเรียน
 การสอนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้ได้ฝึก
 ปฏิบัติจริงและได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งผลิต
 ตามคำสั่งซื้อจากผู้ที่ต้องการซึ่งจะนำจานรองแก้วจากยางพาราไป
 ใช้เป็นของขวัญในงาน เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงต่างๆ อีกด้วย



คุณสมบัติของยางพาราเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เหนียว
 ทนทานและเป็นฉนวนความร้อน การนำมาทำเป็นจานรองแก้ว จะ
 ได้คุณสมบัติพิเศษ คือ ตกหล่นไม่แตก และลดเสียงรบกวนจาก
 การกระทบระหว่างจานรองแก้วกับภาชนะเซรามิก อีกทั้งจานรอง
 แก้วยางพาราสามารถป้องกันความร้อนจากแก้วกาแฟหรือแก้ว
 น้ำร้อนได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถถือได้อย่างสะดวกไม่ลื่นมืออีกด้วย

สำหรับต้นทุนการผลิตนั้น อาจารย์อนุชิต บอกว่า การทำ
 จานรองแก้วจากยางพารา **จะมีต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามราคา**
ของยางพาราที่เป็นวัตถุดิบหลัก อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะมี
 การออกแบบจานรองแก้วจากยางพาราที่มีลวดลาย สี สัน และรูป
 แบบที่แปลกใหม่และวางจำหน่ายในร้านที่จำหน่ายของขวัญและ
 การจำหน่ายออนไลน์ เพื่อสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
...ต้องคิดให้แตกต่างจึงพลิกวิกฤติเป็นโอกาสทอง